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ศาตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร เลขาธินุการ
มูลนิธิโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมียได้ขอให้ผมเขียนเก่ียวกับ Thalassemia
forum (ธาลัสซีเมีย ฟอรัม) เพ่ือให้เพ่ือนๆ สมาชิกทราบ ซ่ึงผมขอ
ให้รายละเอียดโดยย่อดังน้ีครับ

Thalassemia forum (ธาลัสซีเมีย ฟอรัม) เป็นคณะกรรมการ
ประสานการพัฒนานโยบายการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรค
ธาลัสซีเมีย ซ่ึงก่อต้ังข้ึนโดยอธิบดีกรมอนามยัในขณะน้ัน (น.พ.วิชัย
เทียนถาวร) เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการประกอบ
ด้วยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที ่ทำงานทางด้านธาลัสซีเมียจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆของกรมอนามัยที่
ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเรี่องนี้ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
เป็นเลขานุการ  คณะกรรมการชุดน้ีประชุมเป็นคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 24
มีนาคมพ.ศ.2547โดยมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการ
ส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย การประชุมของคณะกรรม
การชุดน้ีได้ดำเนินการอย่างต่อเน่ืองทุก 2-3 เดือนเพ่ือวิเคราะห์เก่ียว
กับปัญหาและอุปสรรคในดำเนินงานเก่ียวกับการส่งเสริม ป้องกันและ
ควบคุมโรคธาลัสซีเมียภายใต้โครงการสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษา
ทุกโรค)โดยมีคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่ง คือ คณะทำงานวิชาการ
ประสานการพัฒนานโยบายการควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ซ่ึงจัดต้ังข้ึนและ
ประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2547 โดยมีหน้าที่
ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆทางวิชาการเพ่ือนำเสนอต่อคณะ
กรรมการประสานการพัฒนานโยบายการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุม
โรคธาลัสซีเมีย  การดำเนินงานของคณะกรรมการประสานการพัฒนา
นโยบายการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย  (ธาลัสซีเมีย
ฟอรัม)เป็นไปด้วยดี ช่วยให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้
เป็นอย่างดี ทำให้สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) อนุมัติเงินงบ
ประมาณปีพ.ศ.2548 เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรค
ธาลัสซีเมีย เป็นจำนวนเงิน 49.6 ล้านบาท ซ่ึงจะช่วยทำให้การส่งเสริม
ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทยดำเนินการไปได้
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ช่วยทำให้คนไทยท่ีเกิดใหม่และ
เป็นโรคธาลัสซีเมียน้อยลงเรื่อยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่ง
ในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่มีคนไทยที่เกิดใหม่และเป็นโรคธาลัสซีเมีย
ชนิดรุนแรงอีกเลย สำหรับนโยบายเก่ียวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคธาลัสซีเมีย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของคณะกรรมการธาลัสซีเมีย
ฟอรัม กำลังดำเนินการอยู่และจะนำเสนอต่อไป

กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะ
กรรมการประสานการพัฒนานโยบายการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุม
โรคธาลัสซีเมีย เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2548 เพ่ือให้การดำเนินงาน
โครงการธาลัสซีเมีย ฟอรัม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับแผนงาน/กิจกรรม เมืองไทยสุขภาพดี (Healthy Thailand) สามารถ
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค
ธาลัสซีเมียรวมทั้งสร้างเครือข่ายการดำเนินงานและให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่สื ่อมวลชนและประชาชน โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(น.พ.วิชัย เทียนถาวร)ให้เกยีรติเป็นประธานคณะกรรมการทีป่รึกษา
ของคณะกรรมการชุดน้ี และคณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าท่ีดังน้ี

1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงนโยบายเพ่ือการส่งเสริม  ป้อง
กันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย พร้อมท้ังเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. จัดทำเอกสารวิชาการหรือวิจัย ในประเด็นสำคัญๆ เช่น การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนต่อในการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรค
ธาลัสซีเมีย การดูแลผู้ป่วยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต

3. แสวงหาทรัพยากร / งบประมาณในการดำเนินการ พร้อมทั้ง
กำกับและติดตามงบประมาณที่ได้รับ ให้ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุ
ประสงค์โครงการฯ

4. สร้างกลไกในการดำเนินงานในรูปเครือข่ายที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

5. ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหวังเป็นอย่างยิ ่ง
ว่าข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับ Thalassemia forum (ธาลัสซีเมีย ฟอรัม)
น้ีอาจจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยท่ีเป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ปกครองของผู้
ป่วยท่ีเป็นโรคธาลัสซีเมียบ้างนะครับ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิชัย เหล่าสมบัติ
(Thalassemia forum)ธาลัสซีเมีย ฟอรัม
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